

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2024

Ngày 27/3/2024, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2024. Dự họp có các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, các Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Sau khi nghe Cục thuế tỉnh báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Năm 2023, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thời cơ, cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen...Tuy nhiên, với sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bắc Giang đã đạt những kết quả tích cực trong phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,45%, đứng đầu cả nước; Quy mô nền kinh tế vươn lên vị trí thứ 12 cả nước, đứng đầu vùng Trung du miền núi phía Bắc; thu hút đầu tư đạt kỷ lục mới trên 3,2 tỷ USD... Tổng thu NSNN năm 2023 đạt 17.278,9 tỷ đồng, vượt 14,8% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 35,9% dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa đạt 15.598 tỷ đồng.

Để có được kết quả nêu trên, các giải pháp điều hành thu NSNN đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả; trong đó các biện pháp chống thất thu đã được triển khai đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, trọng điểm một số lĩnh vực đóng góp số thu lớn vào NSNN, như: Thanh tra, kiểm tra thuế; đôn đốc, giám sát các tổ chức doanh nghiệp kê khai, nộp thuế; thu hồi nợ, động thuế, triển khai thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, thu tiền sử dụng đất, hoạt động kinh doanh bất động sản...Ban chỉ đạo phát huy được sự chủ động, tích cực trong việc đề ra giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, chống thất thu, góp phần tăng thu NSNN; sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và hoạt động của Ban chỉ đạo còn những tồn tại cần khắc phục như: công tác rà soát, dự báo số thu ngân sách có thời điểm chưa sát thực tế; số thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp do khó khăn từ thị trường bất động sản; công tác kiểm tra, giám

sát đối với các tổ chức, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp còn hạn chế; việc triển khai một số nhiệm vụ như hóa đơn điện tử từng lần đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đạt tỷ lệ chưa cao; các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế đã tích cực được triển khai nhưng kết quả chưa tương xứng, nợ đọng thu tiền sử dụng đất ở mức cao, kéo dài; hiệu quả các giải pháp chống thất thu trên một số lĩnh vực đáng khích lệ, song chưa đạt được mức cao như kỳ vọng...

Năm 2024, HĐND tỉnh giao thu 16.068 tỷ đồng trong đó thu nội địa 14.368 tỷ đồng, thu từ hoạt động XNK 1.700 tỷ đồng; thu từ thuế, phí 7.730 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 6.600 tỷ đồng (tăng 10% so với dự toán 2023). Thực hiện dự toán được giao, kết thúc Quý I/2024 thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá, ước đạt 5.509,9 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán năm, bằng 119,7% so cùng kỳ¹.

Để tiếp tục phát huy các ưu điểm, tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 được giao, yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; nâng cao hơn nữa vai trò trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thu, chống thất thu NSNN.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 28/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý thu, chi NSNN, chống thất thu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản cân đối chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.

Giao Cục Thuế tỉnh rà soát, đề xuất và trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn, bổ sung kịp thời Thành viên Ban chỉ đạo, trong đó lưu ý bổ sung Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố làm thành viên để thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao.

2. Cục Thuế tỉnh rà soát tổng thể từng khoản thu, sắc thuế, phân loại những nội dung còn dư địa để triển khai thu đúng, đủ, kịp thời vào NSNN; triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ Thuế theo đúng quy định của Luật Thuế và pháp luật có liên quan; tập trung đôn đốc, xử lý các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nợ đọng tiền sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương và UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh

¹ Trong đó thu nội địa 4.995,4 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán tỉnh giao, bằng 118,5% so cùng kỳ. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế thì thu nội địa là 3.808,9 tỷ đồng, đạt 49,3% dự toán tỉnh giao, bằng 113,7% so cùng kỳ. Thu thuế xuất nhập khẩu 514,4 tỷ đồng, đạt 30,3% dự toán năm và bằng 132,6% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất hết quý I/2024 ước đạt: 1.173,8 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán năm, bằng 137,5% so cùng kỳ.

doanh bán lẻ xăng dầu. Tăng cường các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu NSNN như: Thanh tra, kiểm tra thuế; đôn đốc kê khai, nộp thuế; rà soát các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo đúng quy định...;

Bên cạnh việc thu hồi nợ thuế, chống thất thu NSNN, Cục thuế tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện cần triển khai song song các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, xây dựng thu NSNN tỉnh Bắc Giang phát triển bền vững; trong cơ cấu thu ngân sách cần phân đầu giảm tỷ trọng thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế, phí, lệ phí. Xác định lấy công nghiệp, dịch vụ là động lực chính trong phát triển kinh tế của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phát triển các Khu, cụm công nghiệp đã có trong quy hoạch tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong khuôn khổ của pháp luật nhằm thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, công nghệ hiện đại đến đầu tư tại tỉnh. Trong năm 2024, thành phố Bắc Giang tập trung hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án thương mại dịch vụ trên địa bàn; thị xã Việt Yên, huyện Tân Yên phối hợp với Nhà đầu tư tổ chức triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn và Việt Hàn mở rộng theo Kế hoạch của UBND tỉnh; các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang và các huyện còn lại phối hợp với Nhà đầu tư đẩy nhanh tối đa tiến độ thực hiện các dự án Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách khi dự án đi vào hoạt động.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thường xuyên theo dõi, dự báo và đánh giá tình hình thu chi NSNN, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp điều hành hiệu quả công tác thu, chi NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2024 được giao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Các KCN tỉnh tham mưu, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục tham mưu các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh có đủ sức hấp dẫn, là điểm đến tin cậy, là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư; tiếp tục phối hợp với Cục Thuế thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp phải thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra các đơn vị sử dụng đất chưa hiệu quả, nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kéo dài...kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan.

6. Cơ quan Công an, quản lý thị trường, Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, như: trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế, hành vi mua bán hóa đơn không hợp pháp, buôn lậu, hàng giả dẫn đến thất thu cho NSNN.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Thuế tỉnh, chỉ đạo các Chi cục thuế khu vực rà soát tổng thể từng khoản thu, sắc thuế, phân loại những nội dung còn dư địa để triển khai thu đúng, đủ, kịp thời vào NSNN; đánh giá lại các dự án khu dân cư, khu đô thị, đầu tư công trên địa bàn; làm việc cụ thể với từng dự án, từng chủ đầu tư để tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan như giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng... tập trung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong 09 tháng đầu năm để kịp thời thu vào NSNN đảm bảo dự toán thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch; tiếp tục tính toán, đầu tư các dự án, tạo ra các nguồn phục vụ thu NSNN năm 2025 và các năm tiếp theo.

Phối hợp với Cục thuế tỉnh, chỉ đạo các Chi cục thuế khu vực trực thuộc tiến hành rà soát, lập danh sách chi tiết các hộ kinh doanh trên địa bàn và tiến hành thu thuế đảm bảo đầy đủ, kịp thời, công bằng giữa các hộ kinh doanh.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện cần tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, trao đổi thông tin; thực hiện tốt và hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đã ký kết; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, nhất là trên một số lĩnh vực: đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách thuế... để kịp thời giải quyết. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là lực lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tư vấn, hỗ trợ, người nộp thuế, triển khai đầy đủ, kịp thời đến tất cả các đối tượng được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về thuế trên địa bàn tỉnh để tạo sự động thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân./.

Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo²;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, các phòng, đơn vị trực thuộc;
 - + Lưu: VT, KTTH.Trung.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Đà

² Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công an tỉnh; VP UBND tỉnh; Ban Quản lý các KCN tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Hải quan quản lý các KCN tỉnh; Cục Thuế tỉnh